



ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
เรื่อง การใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเข้ารับบริการด้านกงสุล

ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้มีประกาศลงวันที่ 28 เมษายน 2564 กำหนดมาตรการชั่วคราวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่อาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ผู้ที่รับบริการด้านกงสุลทุกประเภทด้านในอาคารที่ทำการฯ ต้องปฏิบัติก่อนเข้าภายในตัวอาคารที่ทำการฯ นั้น

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐไบเอิร์นได้อนุมัติใช้กฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ฉบับที่ 14 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 กำหนดมาตรการบังคับให้บุคคลยังคงต้องใส่หน้ากากในสถานที่ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด แต่ได้ยกเลิกมาตรการบังคับใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน FFP2 หรือเทียบเท่า (N95 / KN95) โดยอนุญาตให้ใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แทนหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน FFP2 ได้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกขอเรียนให้ทราบ ดังนี้

1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลรัฐไบเอิร์นดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ให้ผู้ที่เข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการฯ ยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการอยู่ในอาคารที่ทำการฯ โดยสามารถใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แทนหน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน FFP2 ได้

2. ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในนครมิวนิกและในรัฐไบเอิร์นจะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นมากแล้ว แต่โดยที่ในห้วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อได้กลับมาอยู่ในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสวัสดิภาพทั้งของผู้เข้ารับบริการด้านกงสุลและของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ที่จะเข้ารับบริการภายในอาคารที่ทำการฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้

2.1 แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน (ครบโดส) โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากวันที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน (ครบโดส) จนถึงวันเข้ารับบริการ หรือ เอกสารผลตรวจทางการแพทย์แบบ POC Antigen Test หรือแบบ PCR Test ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 มีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาเข้ารับการตรวจ (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ หรือผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่พิจารณา

2.2 เมื่อเข้าภายในอาคารที่ทำการฯ แล้ว โปรดทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดเตรียมไว้ให้ และรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจวัดอุณหภูมิภายในอาคาร ทั้งนี้ ในกรณีที่มีบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวอยู่ด้านในอาคารที่ทำการฯ เพื่อรับบริการ

2.3 สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือ หน้ากากอนามัยตามมาตรฐาน FFP2 หรือเทียบเท่าตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ขอรับบริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน สามารถถอดหน้ากากในช่วงเวลาถ่ายรูปได้

2.4 โปรดรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างต่ำ 1.5 เมตร ตลอดเวลา และนั่งรอตรงจุดที่สถานกงสุลใหญ่ฯ กำหนดไว้

2.5 สำหรับผู้ติดตามที่เดินทางมาด้วยแต่ไม่ได้มีกิจเกี่ยวข้องในกระบวนการขอรับบริการด้านกงสุล นั้น ขอความร่วมมือให้พักคอยอยู่ภายนอกอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

